

อินเทอร์เน็ตเรียลตี้ เร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรสิน ผ่านแอปพลิเคชัน

อินเทอร์เน็ตเรียลตี้ เร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรสินผ่านแอปพลิเคชัน

เตรียมนาระบบออนไลน์แม่เนจเม้นท์ใช้ในคอนโดและบ้านจัดสรร

อินเทอร์เน็ตเรียลตี้แม่เนจเม้นท์ (IRM) เร่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรสินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ จับมือ

Proresidence นาระบบออนไลน์แม่เนจเม้นท์เข้ามาเพิ่มความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยและนักบริหาร ย้ำเป็นระบบ

ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการอยู่อาศัย เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้

ทุกขั้นตอน

นายธนินทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเรียลตี้แม่เนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายก

สมาคมบริหารทรัพยากรสินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อ

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรสินในโครงการ

อสังหาริมทรัพย์มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยมาให้บริการผู้อยู่อาศัยใน

อาคารและหมู่บ้านจัดสรร ผ่านระบบออนไลน์แม่เนจเม้นท์ที่เรียกว่า “Proresidence” ซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถใช้แ

อปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารทรัพยากรสินและจะทำให้เกิดความสะดวกในการร้องเรียน สอบถาม หรือ

ติดต่อเรื่องต่าง ๆ เช่น มีปัญหาน้ำไม่ไหล ไฟดับ และอื่น ๆ ในที่อยู่อาศัยฯ นอกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวยัง

สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น เรื่องระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการแจ้งหนี้ได้ฯ โดยมีเมนูที่เกี่ยวข้อง

กับการอยู่อาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย กรรมการ และผู้บริหารทรัพยากรสินสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญเป็นระบบออนไลน์

ที่จะทำให้ผู้บริหารทรัพยากรสินสามารถบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ระบบออนไลน์แม่เนจเม้นท์ หรือ Proresidence ยังสามารถตรวจสอบสถานะของผู้อยู่อาศัยแต่ละ

คนได้ โดยเฉพาะเรื่องจ่ายค่าส่วนกลางที่สามารถเช็คได้ว่าตนเองจ่ายหรือยัง หรือค้างค่าส่วนกลางจำนวนเท่าไร

นอกจากนี้แล้วกรรมการยังสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านการจัดการ เช่น เรื่องระบบการจัดเก็บรายได้ เรื่องการเงิน

ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น และยังเพิ่มความ

สะดวกเรื่องการจัดประชุมและการโหวตออกเสียง เนื่องจากผู้ที่ไม่ว่างเข้าร่วมประชุมจะสามารถออกเสียงผ่านระบบ

นี้ได้

นายธนินทร์เอกกล่าวเพิ่มเติมว่า นาระบบดังกล่าวมาใช้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรสินในอาคารและหมู่บ้าน

จัดสรรในช่วงแรกอาจทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่เข้าใจบ้าง แต่ถ้าทุกคนได้เข้ามาในระบบปฏิบัติการนี้แล้ว จะพบว่าระบบ

ออนไลน์แม่เนจเม้นท์หรือ Proresidence มีส่วนช่วยให้การอยู่อาศัยนั้นสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบัน IRM ได้

ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรสินให้กับโครงการคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรกว่า 100 โครงการ จะเริ่มทยอยเอาระบบ

นี้เข้าไปใช้กับทุกโครงการ โดยคาดว่าลูกค้าจะพึงพอใจกับบริการดังกล่าว เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่รวดเร็ว และสะดวกในการบริหารจัดการ เพราะเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการ ลูกบ้่าน และผู้บริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน มั่นใจว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ IRM เข้าไปบริหารจะพึงพอใจกับระบบการจัดการดังกล่าวเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์ บูม จำกัด คุณณภิญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน 081-191-6779 Email:
prboomcompany@gmail.com